

Số: /KH-STNMT

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-BCĐ ngày 04/3/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (*Ban Chỉ đạo 138 tỉnh*) về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024; Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Ban chỉ đạo 138 tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, góp phần “Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại cơ quan, đơn vị. Đảm bảo 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, không thực hiện, tiếp tay cho các hành vi phạm tội.

Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn cơ quan trong công tác phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích cực phát hiện, đấu tranh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ các hành vi phạm tội. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, bao che, dung túng, tiếp tay cho tội phạm và vi phạm pháp luật.

Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trong công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện nghiêm quy định của Đảng về trách nhiệm “*nêu gương*”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm.

2. Yêu cầu

Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm; vận động công chức, viên chức, người lao động trong phòng, đơn vị tích cực tham gia vào phong trào đấu tranh tố giác tội phạm, ngăn chặn các hành vi, hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Ban chỉ đạo 138 tỉnh về công

tác phòng, chống tội phạm góp phần “*giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương*” theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn, lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị; trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; sự chỉ đạo; trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu tại các phòng, đơn vị để xảy ra hành vi tội phạm nhưng không có biện pháp xử lý, không báo cáo kịp thời, triệt để.

2. Thường xuyên rà soát, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường, không để tội phạm lợi dụng các chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội để trục lợi, vi phạm pháp luật. Tổ chức công tác phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị thuộc Sở; tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công; chủ động phòng ngừa không để tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động.

3. Tích cực, chủ động tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh các cơ chế chính sách, văn bản chỉ đạo điều hành về các lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương để hạn chế các vụ việc khiếu kiện, nhưng không tạo sơ hở để các tổ chức, cá nhân trục lợi và thực hiện các hành vi sai phạm. Tham mưu thực hiện tốt công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, làm hạn chế tình trạng bức xúc, khiếu kiện, tập trung đông người, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự chung trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nâng cao nhận thức pháp luật cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Phản ánh khách quan, toàn diện công tác phòng, chống tội phạm; đấu tranh mạnh mẽ, phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin... để tuyên truyền.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chung và chuyên ngành, qua đó góp phần phòng ngừa các hành vi tội phạm từ sớm, từ xa; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật của công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức.

6. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ người dân, tổ chức; bảo đảm yêu cầu công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi

dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức đang công tác tại Sở.

7. Thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Kế hoạch phối hợp số 4382/KHPH-CAT-STNMT ngày 07/10/2022 giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường. Duy trì thực hiện tốt mô hình **“Công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn tự phòng, tự quản và tham gia công tác đảm bảo ANTT”**.

8. Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt, đầy đủ những quy định, nội dung liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện cho thiết thực, phù hợp, có hiệu quả với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu, tổng hợp, xây dựng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng và 01 năm tình hình, kết quả thực hiện hoặc báo cáo đột xuất gửi Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Phòng Tham mưu - Công an tỉnh) và các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (Ban chỉ đạo 138 tỉnh);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Thiều